

**NỬA NHIỆM KỶ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP**

**Xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh**

Khu kinh tế Thái Bình là khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, thể hiện tâm nhìn, tư duy chiến lược để tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định: Tập trung xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình toàn diện về công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển, trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh, vừa là đột phá phát triển, vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.



Sản xuất sứ trên dây chuyền tự động của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu (khu công nghiệp Tiến Hải)

**Định hình khu kinh tế**

Nói đến xây dựng khu kinh tế, các chuyên gia cho rằng cái khó nhất chính là công tác quy hoạch; nó được ví như xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh, trong đó các phần tử khác nhau được sắp xếp một cách hợp lý và hài hòa để tạo nên một tầm nhìn tổng thể. Ông Phạm Tùng Lâm, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (nguyên Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh) cho biết: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Khu kinh tế Thái Bình, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cùng các chuyên gia tập trung bắt tay nghiên cứu lập quy hoạch. Đến ngày 28/10/2019, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, tỉnh hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu đối với 11 khu chức năng làm cơ sở thu hút đầu tư, gồm 7 khu công nghiệp (KCN), 2 cảng biển, 1 khu đô thị, dịch vụ, nghỉ dưỡng, sân golf cồn Vành - cồn Thủ, 1 khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao.

**Tạo sức hút đầu tư**

Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển song để các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết tới Thái Bình, nhất là thu hút được những nhà đầu tư lớn, UBND tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch phát triển Khu kinh tế và cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 - 2030 được HĐND tỉnh thông nhất ban hành nghị quyết. Theo đó, các doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng trong Khu kinh tế thuộc các nhóm ngành, nghề khuyến khích đầu tư của tỉnh sẽ được hưởng 6 chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư: ưu đãi về đất đai, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào, hỗ trợ san lấp mặt bằng, hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, cụm công nghiệp, hỗ trợ đào tạo lao động và hỗ trợ thủ tục hành chính.

Không dừng lại ở đó, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng Khu kinh tế. Với phương châm huy động mọi nguồn lực xây dựng các huyết mạch giao thông để kết nối Thái Bình nói chung, Khu kinh tế nói riêng với các

địa phương trong vùng tam giác kinh tế: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Hàng loạt tuyến đường mới được đầu tư như tuyến đường bờ ven biển, tuyến đường kết nối KCN Liên Hà Thái đi cầu sông Hòa, tuyến đường cao tốc CT.08 đoạn qua Thái Bình, Nam Định, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành và các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế. Ngoài ra, nhiều tuyến đường trên địa bàn Khu kinh tế cũng được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**Chủ động mời gọi hợp tác**

Đây được xem là sự thay đổi đột phá về tư duy trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành của tỉnh trong thu hút đầu tư. Thay vì chờ đợi các nhà đầu tư tìm đến hoặc để nhà đầu tư hạ tầng tự mời gọi đầu tư, tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác chủ động tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và trực tiếp xúc tiến đầu tư nước ngoài từ châu Á đến châu Âu. Các nhà đầu tư đến Thái Bình

ngiên cứu đầu tư đều được tiếp đón trọng thị, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tối đa. Chính sự nhiệt tình, quyết tâm, mong muốn hợp tác đầu tư của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh đã tạo ra niềm tin cho nhà đầu tư và thấy rõ cơ hội đầu tư, phát triển tại Thái Bình.

Có thể nói, Khu kinh tế Thái Bình đang là địa bàn đầu tư hấp dẫn đối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước. Chỉ trong gần 3 năm qua, tổng vốn đầu tư thu hút vào Khu kinh tế, KCN đạt 50.746 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư FDI đạt 1,52 tỷ USD, cao gấp 1,8 lần tổng vốn đầu tư FDI của tỉnh giai đoạn 2020 trở về trước. Nếu xét riêng về thu hút FDI cấp mới, năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 Thái Bình nằm trong top 10 cả nước. Trong đó, Khu kinh tế đã thu hút được 3 dự án hạ tầng KCN gồm KCN Liên Hà Thái, KCN Hải Long, KCN VSIP Thái Bình. Một số dự án thủ cấp có quy mô khá lớn thuộc lĩnh vực điện tử, trang thiết bị y tế có công nghệ tiên tiến như dự án sản xuất kính áp tròng của Công ty Pegavision Corporation, dự án sản xuất chân cắm ram mây tính của Lotes, dự án sản xuất điện thoại, máy tính bảng, thiết bị thông minh của Compal, dự án sản xuất thiết bị làm vườn của Greenworks... Hiện tại, còn nhiều nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đề xuất dự án trong Khu kinh tế như khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf, dự án điện khí LNG, điện gió, khu cảng biển, cảng cạn ICD, cảng thủy nội địa.

**Thu hút đầu tư toàn diện Khu kinh tế**

Mới đây, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các đại biểu thống nhất cho rằng, kết quả thu hút

đầu tư vào Khu kinh tế bước đầu đạt kết quả tích cực, tuy nhiên chưa đáp ứng kỳ vọng, tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Để thúc đẩy phát triển toàn diện Khu kinh tế, thu hút được những dự án lớn mang đặc trưng riêng của Thái Bình, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đề xuất thực hiện 6 nhóm giải pháp về tuyên truyền, quy hoạch, cơ chế chính sách, đầu tư hạ tầng, xúc tiến đầu tư và nguồn nhân lực. Trong đó, tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành thêm cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nhân lực quản trị, công nhân kỹ thuật có trình độ và tay nghề cao; cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư các công trình hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa phục vụ đời sống của người lao động trong Khu kinh tế. Về hạ tầng, tiếp tục tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường giao thông kết nối Khu kinh tế với thành phố Hải Phòng và khu vực lân cận. Quan tâm quy hoạch và kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội phục vụ đời sống người lao động và các chuyên gia trong Khu kinh tế.

Tỉnh cũng quyết liệt xây dựng và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nhất là hạ tầng, đất đai, nguồn nhân lực sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Từng bước quy hoạch và kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội nhằm tạo ra môi trường sống tốt nhất để thu hút người lao động, chuyên gia đến làm việc và sinh sống lâu dài trong Khu kinh tế Thái Bình hướng tới mục tiêu là nơi đáng sống và đáng để đầu tư.

**KHÁC ĐUÀN**

**Những ý kiến tâm huyết, hiến kế thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp**

Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tổ chức ngày 13/11, đã có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Phóng viên Báo Thái Bình ghi lại ý kiến của một số đại biểu.

**Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh**



Tôi rất ấn tượng với sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong thời gian qua. Các cấp, các ngành đều bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển để tập trung triển khai thực hiện, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong đó rõ nét nhất là phát triển hạ tầng và Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được tôi thấy còn một số tồn tại như: năng lực cạnh tranh cấp số, ngành còn nhiều hạn chế; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Tôi đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm; sớm có chỉ đạo thực hiện chủ trương khai thác biển để mở rộng không gian phát triển; quan tâm hỗ trợ ngành nông nghiệp tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

**Đồng chí Bùi Xuân Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh**



Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với quan điểm "Nhà đầu tư là đối tác thân thiết, sự phát triển của nhà đầu tư gắn liền với sự phát triển của Thái Bình", Thái Bình có những cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp vào đầu tư tại Khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp. Qua đó tăng thu ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trong Nghị quyết đã xác định khâu đột phá: "Đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội". Thực tế, chúng ta có nhiều trường dạy nghề nhưng chưa thể dự báo được những lĩnh vực nào mà các doanh nghiệp hiện nay đang cần. Để đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, theo tôi, tỉnh cần có chính sách tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều quan trọng phải hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, triển khai dự án, các doanh nghiệp sẽ sẵn lòng theo đúng vị trí việc làm.

**Đồng chí Trần Quang Triển, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải**



Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực như thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người, đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội... Để đóng góp vào thành tích chung đó, Sở Giao thông Vận tải đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, tích cực tham mưu cho tỉnh, các ngành liên quan thực hiện quy hoạch tỉnh, trong đó có quy hoạch về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Tuy nhiên đến nay, Thái Bình mới chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng vào hệ thống đường bộ, trong khi Thái Bình là tỉnh có 3 mặt giáp sông, 1 mặt giáp biển, do đó tôi đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung quy hoạch, phát triển hệ thống cảng biển cũng như hệ thống đường thủy nội địa bởi đây là phương tiện vận chuyển được tài trợ lớn, giá thành rẻ, thúc đẩy thu hút đầu tư về địa bàn. Cùng với đó, cần quan tâm nâng mức duy tu bảo dưỡng đường bộ; kiện toàn và nâng cao ý thức trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm chất lượng, khối lượng công việc đề ra. Trước mắt, để đạt được mục tiêu năm 2023, theo tôi các ngành, các địa phương cần tích cực thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, khai thác tối đa nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, người đứng đầu các cấp cần quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi nhiệm vụ; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa phương thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

**NHÓM PHÓNG VIÊN**

**AN TÂN**

**Tích cực chăm sóc cây màu vụ đông**

Vụ đông năm 2023, xã An Tân (Thái Thụy) phấn đấu gieo trồng 420ha cây màu, chủ lực là hành, tỏi, dưa chuột, dưa hấu... Những ngày này, bà con nông dân tập trung chăm sóc, bón phân bổ sung, phòng, trừ sâu bệnh để bảo đảm cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. Ông Mai Đức Nhường, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thụy An cho biết: Vụ đông năm nay, HTX đã gieo trồng 200ha cây màu các loại, trong đó hành và tỏi 130ha, dưa chuột 40ha, dưa hấu 10ha, còn lại cây màu khác. Năm nay, khi bắt đầu sản xuất vụ đông có mưa nên bà con nông dân phải lùi thời gian trồng vụ đông 1 tuần. Chúng tôi hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch;

áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai, dịch bệnh; tăng cường cơ giới hóa trong các khâu canh tác, giảm tối đa chi phí đầu vào trong sản xuất. Nhằm bảo đảm nguồn nước tưới cho cây trồng, định kỳ hàng tuần chúng tôi bơm nước lên các hệ thống máng để nông dân chủ động tưới. Đồng thời, tập trung diệt chuột bảo vệ cây trồng, dự kiến vụ đông tới thiếu thực hiện 2 lần. HTX quyết tâm đạt giá trị thu nhập hơn 23 tỷ đồng từ sản xuất vụ đông.

Từ sáng sớm, trên khắp các cánh đồng của An Tân, bà con nông dân đã ra đồng, không khí lao động sản xuất thật hăng say, nhộn nhịp. Tận dụng lợi thế đất đai sẵn có, nhiều năm nay ông Mai Đăng Thụy, thôn An Cổ Trung luôn

duy trì 800m<sup>2</sup> đất ruộng để trồng tỏi và hành vụ đông. Ông Thụy chia sẻ: Cây hành là cây truyền thống của địa phương. Tôi trồng từ trung tuần tháng 10, chủ yếu hành xen lẫn tỏi. Hiện các khóm hành phát triển được 20cm. Giai đoạn này, tôi đang tập trung chăm sóc, bón phân, tưới ẩm và phòng, trừ sâu bệnh cho cây. Năm nay, tiến mua giống 55.000 - 60.000 đồng/kg cộng với tiền làm đất và phân bón chi phí 1,5 - 1,6 triệu đồng/sào. Tôi mong vụ đông năm nay sẽ được mùa, được giá.

Cùng với HTX SXKD DVNN Thụy An, HTX SXKD DVNN Thụy Tân trong vụ đông này cũng chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, từng bước giúp bà con nông dân thay đổi tập quán canh tác, áp dụng khoa học

kỹ thuật. Năm 2023, mặc dù những cánh đồng thưa thớt HTX SXKD DVNN Thụy Tân bị nhiễm mặn nhưng quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao giá trị cây vụ đông, HTX đã tuyên truyền và hướng dẫn bà con tập trung bón phân để tái tạo vi sinh vật trong đất và tháo chua rửa mặn đồng ruộng. Hiện toàn bộ cây vụ đông của HTX đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Thoàn thoát đôi bàn tay phủ rạ lên ruộng dưa hấu đang ngả ngọn, ông Trần Văn Phú, thôn Tân An tâm sự: Vụ này, tôi trồng 6 sào dưa hấu. Từ ngày 15/10, tôi đã thuê máy làm đất lên luống. Hiện tôi tập trung bón phân đạm và phân kali, thường xuyên tỉa nhánh, nhất là các nhánh gốc và nhánh cấp 2. Thời kỳ này độ ẩm có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, nếu

không chăm sóc tốt cây dễ bị nấm nên tôi phòng, trừ bằng cách dùng rạ phủ đất để giữ ẩm cũng như thời tiết quá lạnh, hạn chế cỏ dại và làm sạch cỏ ngọn bám. Ngoài ra, tôi phun thuốc phòng bệnh cho cây vào lúc sáng sớm để diệt hết các bào tử nấm đang phát triển trên lá. Trồng dưa hấu vụ đông, chi phí thấp, thời tiết thuận lợi năng suất đạt 8 tạ - 1 tấn/sào, so với giá bán thị trường ước thu lãi 6 - 7 triệu đồng/sào.

Ông Mai Đăng SXKD, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thụy Tân cho biết: Theo kế hoạch, vụ đông năm nay HTX sẽ gieo trồng 162ha, trong đó hành và tỏi 90ha, dưa hấu và dưa lê 12ha, còn lại là cây rau màu khác. Năm nay, HTX phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân chuyển giao khoa học kỹ thuật về bón phân vi sinh, giảm thiểu tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện HTX làm nhiệm vụ cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp trong thu mua dưa chuột bao tử, còn đối với một số loại cây chủ

lúa, vì vậy mặc dù nhiều năm trở lại đây, thời tiết vụ đông liên tục có những diễn biến bất thường, gây khó khăn cho sản xuất nhưng bà con vẫn tích cực duy trì sản xuất. Xã đang đơn đốc các HTX hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây vụ đông đã

trồng, bảo đảm cho năng suất và giá trị cao. Nhờ chỉ đạo của chính quyền địa phương cùng sự chăm sóc kịp thời của người dân, hầu hết diện tích cây trồng vụ đông đang sinh trưởng, phát triển tốt, kỳ vọng mùa vụ thắng lợi.

NGUYỄN THẨM



Cán bộ HTX SXKD DVNN Thụy An, xã An Tân trao đổi với nông dân cách làm giàn trồng cây dưa chuột bao tử.